

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๓๖๘๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗)

และความต้องการครูตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาในระบบ HRMS.OBEC

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับวางแผนและบริหารจัดการในภาพรวมและประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) เพื่อความสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดส่งแนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังครูในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ทั้งตำแหน่งที่มีคนครองและตำแหน่งที่ว่างตามบัญชีถือจ่าย (จ.๑๘) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกตำแหน่ง โดยเบื้องต้นขอให้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณอัตรากำลัง ประกอบด้วย ข้อมูลตำแหน่ง, สังกัด, กลุ่มวิชาเอกที่บรรจุ และกลุ่มสาระและวิชาที่สอน ซึ่งมีผลต่อการจัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

๒. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) จะนำเข้าข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และจะนำข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณอัตรากำลังครูของสถานศึกษาแต่ละแห่งตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบปริมาณงานสถานศึกษา และยืนยันการรายงานข้อมูลผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยหรือระดับประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑ - ๔๐ คน ที่กำหนดอัตรากำลังสายงานการสอนไว้แล้ว หากปัจจุบันปริมาณงานของสถานศึกษาเปลี่ยนแปลง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความประสงค์จะทบทวนการกำหนดอัตรากำลังใหม่ ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลและแผนกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน โดยคำนึงถึงภาระงาน บริบทของสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของผู้เรียน และแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณากำหนดอัตรากำลังใหม่

๓. จัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) สำหรับใช้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ส่งกวดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา และยืนยันการรายงานข้อมูลผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC) ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๔. เมื่อดำเนินการตาม ข้อ ๒ - ๓ เรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ โดยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอัตรากำลังในระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจัดส่งข้อมูลทั้งหมดพร้อมรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง E-mail : obec.mp@gmail.com พร้อมทั้งชื่อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-mail เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการรวบรวมและจัดส่งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยการรายงานแผนอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด จะส่งผลต่อการรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการและ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มแผนอัตรากำลัง  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.at/eCPve>